

**BIỂU KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC TẠI
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023**

(Kèm theo Thông báo số: 26/TB-TTQT ngày 15/5/2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường)

TT	Tên cơ quan, đơn vị	Số lượng chỉ tiêu	Vị trí việc làm, chức danh tiếp nhận	Trình độ	Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác
	Tổng số	07			
1	Phòng Tư vấn dịch vụ công về môi trường	01	Tư vấn, lập hồ sơ, báo cáo về môi trường. Thiết kế chôn lấp các bãi thải rắn. Tư vấn sản xuất sạch đối với các cơ sở sản xuất. Xác định khoản phí cần thu, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn theo sự ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (<i>Quan trắc viên TNMT hạng III, mã số: V.06.05.14</i>).	Đại học trở lên	Các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học môi trường, môi trường; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
		01	Tư vấn lập hồ sơ các dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ trong khai thác khoáng sản; Đề án đóng cửa mỏ (<i>Điều tra viên TNMT hạng III, mã số: V.06.02.05</i>).	Đại học trở lên	Các chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất, kỹ thuật mỏ, khai thác mỏ; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
		01	Tư vấn, lập hồ sơ, đề án thăm dò, khai thác tài nguyên nước; các dự án, báo cáo có liên quan đến môi trường nước (<i>Điều tra viên TNMT hạng III, mã số: V.06.02.05</i>).	Đại học trở lên	Các chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Thủy văn học; Thủy văn và tài nguyên nước; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

2	Phòng Quan trắc phân tích môi trường	01	Thực hiện các hoạt động về quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí. Tư vấn lắp đặt các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục. Lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, báo cáo quan trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường (<i>Quan trắc viên TNMT hạng III, mã số: V.06.05.14</i>).	Đại học trở lên	Các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ môi trường; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
3	Phòng Tổ chức - Hành chính	01	Kế toán (<i>Kế toán viên, mã số: 06.031</i>)	Đại học trở lên	Các chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
		01	Hành chính - Tổng hợp: Tham gia thực hiện in ấn báo cáo, hồ sơ tài liệu và xây dựng hệ thống thông tin về môi trường; Tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch mua sắm, chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các tài sản, thiết bị tại văn phòng; mua sắm, cấp phát dụng cụ, vật tư văn phòng phẩm, các đồ dùng thông thường phục vụ công tác (<i>Điều tra viên TNMT hạng III, mã số: V.06.02.05</i>) hoặc <i>Viên chức hành chính, mã số: 01.003</i>)	Đại học trở lên	Các chuyên ngành: Luật, quản lý đất đai, môi trường, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành hành chính có liên quan đến quản trị văn phòng; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.
		01	Văn thư kiêm nhiệm Thủ quỹ (<i>Văn thư viên hạng III, mã số: 02.007</i> hoặc <i>Văn thư viên hạng IV, mã số: 02.008</i>)	Trung cấp trở lên	Các chuyên ngành văn thư, lưu trữ; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.